

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN PHONG THỔ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTHT  
V/v tăng cường kiểm soát vận  
chuyển trâu, bò qua biên giới

Phong Thổ, ngày tháng 12 năm 2022

Kính gửi: Các thành viên Ban Chỉ đạo 389 huyện

Thực hiện Công văn số 4601/UBND-KTN ngày 8/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường kiểm soát vận chuyển trâu, bò qua biên giới.

Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các thành viên BCD 389 huyện theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo 389 huyện tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn lối mở khu vực biên giới để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép trâu, bò, sản phẩm từ trâu, bò vào địa bàn. Trường hợp bắt được các lô hàng trâu, bò, sản phẩm từ trâu, bò vận chuyển bất hợp pháp thì phải tiêu hủy theo quy định.

2. Công an huyện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng và các cơ quan liên quan trên địa bàn, tổ chức điều tra trinh sát, thu thập thông tin, đẩy mạnh công tác nắm tình hình, làm rõ phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động của các đối tượng buôn lậu, vận chuyển, tiêu thụ trâu, bò nhập lậu, nghi nhập lậu, vận chuyển trái phép; chủ động phòng ngừa, đồng thời tổ chức đấu tranh bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

3. Các đồn Biên phòng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong việc trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các các đường mòn, sông suối, khu vực giáp biên...kịp thời phát hiện, ngăn chặn triệt để, xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển trái phép động vật và các sản phẩm động vật qua biên giới vào địa bàn huyện tiêu thụ, đặc biệt là hành vi vận chuyển trâu, bò không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch, kể cả hình thức cho, tặng của các tổ chức, cá nhân và cư dân khu vực biên giới.

4. Đội Quản lý thị trường số 4 tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh trâu bò, sản phẩm từ trâu bò không rõ nguồn gốc, không được kiểm dịch trên địa bàn. Phối hợp với các lực lượng chức năng, cơ quan liên

quan trên địa bàn nắm chắc diễn biến tình hình, thường xuyên kiểm soát chặt chẽ các hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ trâu bò, sản phẩm từ trâu bò từ khu vực biên giới, cửa khẩu, lối mở vào địa bàn huyện để chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả.

5. Phòng Nông nghiệp & PTNT và Trung tâm dịch vụ nông nghiệp tăng cường công tác quản lý, rà soát thống kê các tổ chức, cá nhân buôn bán, giết mổ, tiêu thụ trâu bò và các sản phẩm từ trâu bò không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch vào địa bàn tiêu thụ. Tuyên truyền và vận động các tổ chức cá nhân ký cam kết chỉ kinh doanh, giết mổ và sản phẩm từ trâu bò có nguồn gốc rõ ràng, không mua bán, tiêu thụ trâu bò không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm dịch, lở mồm long móng, viêm da nổi cục....

6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, nhất là các xã giáp biên giới phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm soát chặt chẽ tại cửa khẩu, các đường mòn lối mở nhằm ngăn chặn hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép trâu, bò không được kiểm dịch của cơ quan thú y và xử lý theo quy định. Tuyên truyền vận động người dân tại các khu vực biên giới không mua bán trâu, bò, sản phẩm trâu, bò không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan thú y.

Trên đây là nội dung công văn tăng cường kiểm soát vận chuyển trâu, bò qua biên giới, yêu cầu các thành viên trong Ban Chỉ đạo 389 nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo 389 huyện (qua Cơ quan Thường trực - Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện) để tổng hợp báo cáo cấp thẩm quyền theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, C1, KTHT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Mai Thị Hồng Sim**